

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.70 แข็งค่านำภูมิภาค รับเม็ดเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตร

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ธ.ค. 2567)--

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 33.70 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าลงมาจากปิดตลาดเมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่ระดับ 33.80 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวตามทิศทางของเงินทุนต่างประเทศ (Flow) โดยเงินบาทมีสถานะแข็งค่าสุดในภูมิภาค

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อค่าเงินบาทวันนี้มาจากราคาทองในตลาดโลกเมื่อคืนปรับตัวขึ้นไป 32 ดอลลาร์/ออนซ์ และช่วงนี้มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในตลาดพันธบัตร

"บาทเปิดตลาดที่ระดับแข็งค่าสุดในรอบ 1 เดือน เคลื่อนไหวตาม Flow จากธุรกิจส่งออกทองและนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในตลาดพันธบัตร โดยช่วงสองวันก่อนหน้านี้อไหลเข้ามาวันละ 3-4 พันล้านบาท" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.60 - 33.85 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 151.80 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันจันทร์ที่ระดับ 150.30/43 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0529 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันจันทร์ที่ระดับ 1.0550/0570 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 33.922 บาท/ดอลลาร์

-คลัง-รพท.แถลงวันนี้ ชงแพคเกจแก้หนี้ 3 กลุ่ม'บ้าน-รถ-เอสเอ็มอี' 'สุริยะ'ถก'ไซนาอาร์เบอร์'สนแลนด์ บริดจ์ไทย 'พิชัย'จับมะกันลงทุน

-รัฐบาลเพื่อไทย นำโดยแพทองธาร ชินวัตร กำลังจะผ่าน 100 วันแรกของการทำงาน โดยมีนัดหมายวันที่ 12 ธ.ค.2567 จะแถลงผลงานครั้งแรก ภายใต้สโลแกน "2568 โอกาสไทย ทำได้จริง จากผลงานที่เป็นรูปธรรม สู่ออนาคตที่ทำได้จริง"

-รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า แผนการพัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยวในปี 68 ททท.จะให้ความสำคัญกับตลาดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มหรือนิชมาร์เกต โดยเน้นไปใน 4 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มเวลเนส, กลุ่มประสบการณ์หรูหรา, กลุ่มท่องเที่ยวเชิงกีฬา และกลุ่มฮันนีมูน แม้มีจำนวนน้อย แต่มีกำลังในการใช้จ่ายสูง และจัดว่าเป็นกลุ่มตลาดหลักชีวิตหรือหรูหรา

-"เอสซีบี เอกซ์" ปีหน้า ลุยลงทุน "เวอร์ชวลแบงก์" ทันที พร้อมเปิดบริการทางการเงินก่อน ปลายปี 68 กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการด้านต่างๆ ทั้ง "กำลังคน-ระบบ-เทคโนโลยี" ชู "พาร์ทเนอร์ชิป" แข็งแกร่ง เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี แยมไม่ปิดโอกาส "พันธมิตรใหม่" เพิ่ม ล้น 3 ปี เริ่มเห็น "ต้นทุน" การให้บริการลดลง พร้อมปูทางลุย "ธุรกิจใหม่ต่างประเทศ"

-นักเศรษฐศาสตร์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่า เศรษฐกิจในเอเชียมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับมือกับความปั่นป่วนได้ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการกับสถานการณ์วุ่นวายในช่วงเวลา

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกิจใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ที่ภูมิภาคนี้กำลังเผชิญกับความเสี่ยงภายในหลายด้าน รวมถึงการกลับสู่ทำเนียบขาวของโดนัลด์ ทรัมป์

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา นิวยอร์กในวันอังคาร (10 ธ.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐ เพื่อประเมินแนวโน้ม อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมสัปดาห์หน้า

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันอังคาร (10 ธ.ค.) โดยตลาดได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในการประชุมสัปดาห์หน้า และยังได้ปัจจัยบวกจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง

-นักลงทุนกำลังรอรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐ ประจำเดือนพ.ย.ที่จะเผยแพร่ในวันนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมนโยบายในวันที่ 17-18 ธ.ค.ที่จะถึงนี้

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ ในวันที่ เพื่อประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ดัชนี CPI ทัวไป (Headline CPI) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน จะปรับตัวขึ้น 2.7% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบรายปี หลังจากเพิ่มขึ้น 2.6% ในเดือนต.ค. และคาดว่าดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน จะปรับตัวขึ้น 3.3% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบรายปี ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนต.ค.

-นักลงทุนจับตาการประชุมคณะทำงานว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจของจีนซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในวันนี้ เพื่อกำหนดเป้าหมายทางเศรษฐกิจและแผนกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับปี 2568

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้